

# TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Sử dụng để đăng tải trên các Trang Thông tin điện tử và báo chí)

Thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động trong công tác thi hành án dân sự theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, chế định Thừa phát lại đã được thực hiện thí điểm đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009 theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó, trên cơ sở kết quả sơ kết việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; theo đó, chế định Thừa phát lại đã được tiếp tục thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và 12 tỉnh, thành phố (*thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long*).

## I. KHÁI NIỆM THỪA PHÁT LẠI

Theo quy định hiện hành, Thừa phát lại là Người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định chuyên ngành và pháp luật có liên quan.

Thừa phát lại hành nghề dưới hình thức Văn phòng Thừa phát lại. Văn phòng Thừa phát lại có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

## II. NHỮNG CÔNG VIỆC THỪA PHÁT LẠI ĐƯỢC LÀM

**1. Tổng đạt văn bản, giấy tờ theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan Thi hành án dân sự:**

Tổng đạt là việc Thừa phát lại thực hiện thông báo, giao nhận các văn bản, giấy tờ của Tòa án và Cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa phát lại thực hiện việc tổng đạt các văn bản của:

- Tòa án nhân dân Thành phố và 24 Tòa án nhân dân quận, huyện.
- Cục Thi hành án dân sự Thành phố và 24 Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.

**2. Lập vi bằng:**

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

Vi bằng do Thừa phát lại lập có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án; là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

### **3. Xác minh điều kiện thi hành án:**

Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến việc thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của Cơ quan Thi hành án dân sự.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa phát lại được quyền xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến việc thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của Cục Thi hành án dân sự Thành phố và 24 Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.

Khi thực hiện, Thừa phát lại có quyền xác minh ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp đương sự cư trú, có tài sản hay có điều kiện thi hành án ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

### **4. Trực tiếp tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án:**

Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Khi tổ chức thi hành án, Thừa phát lại có quyền và nghĩa vụ như Chấp hành viên của các Cơ quan Thi hành án dân sự.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo yêu cầu của đương sự các Bản án, Quyết định:

- Bản án, Quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng (hiện nay là tại Quận 1, 5, 8, 10, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, Thủ Đức và Tân Bình);

- Bản án, Quyết định phúc thẩm của Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bản án, Quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng;

- Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng.

### **III. CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA THỪA PHÁT LẠI**

Chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại được ghi nhận trong hợp đồng giữa Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu.

- Chi phí tổng đạt văn bản, giấy tờ do Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại.

- Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.

Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; tiền bồi dưỡng người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có.

- Đối với việc trực tiếp tổ chức thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại được thu chi phí theo mức phí thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về phí thi

hành án dân sự. Những vụ việc phức tạp, Văn phòng Thừa phát lại và bên yêu cầu thi hành án có thể thỏa thuận về mức chi phí thực hiện công việc.

Trường hợp người được thi hành án thuộc diện được miễn, giảm phí thi hành án hoặc người phải thi hành án được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật thì ngân sách nhà nước hoàn trả khoản tiền được miễn, giảm cho Văn phòng Thừa phát lại.

#### IV. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

##### 1. Về tình hình tổ chức:

Tính đến tháng 5/2015, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 11 Văn phòng Thừa phát lại, với 42 Thừa phát lại đang hành nghề, 91 Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại và 48 nhân viên khác.

Danh sách các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

STT	Tên Văn phòng	Địa chỉ trụ sở	Trưởng Văn phòng	Điện thoại/ Fax
1	Văn phòng Thừa phát lại Quận 1	117 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1	Nguyễn Thị Hạnh	ĐT: (08) 38206999; Fax: (08) 38204599
2	Văn phòng Thừa phát lại Quận 5	805 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5	Phạm Quang Giang	ĐT: (08) 39246808; Fax: (08) 39237616
3	Văn phòng Thừa phát lại Quận 8	789A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8	Vũ Thị Trường Hạnh	ĐT: (08) 38523999; Fax: (08) 38523996
4	Văn phòng Thừa phát lại Quận 10	137 đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10	Nguyễn Văn Thắng	ĐT: (08) 38336566; Fax: (08) 38336577
5	Văn phòng Thừa phát lại huyện Bình Chánh	E1/17-E1/17A Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh	Phan Thọ	ĐT: (08) 62515688; Fax: (08) 62515696
6	Văn phòng Thừa phát lại quận Hóc Môn	1/9 Ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn	Lê Hữu Hạnh	ĐT: (08) 37101173; Fax: (08) 37111174
7	Văn phòng Thừa phát lại quận Thủ Đức	41 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức	Nguyễn Tiến Pháp	ĐT: (08) 37228198; Fax: (08) 37228126
8	Văn phòng Thừa phát lại quận Tân Bình	672 Trường Chinh, Phường 15, quận Tân Bình	Đỗ Thị Thúy Hào	ĐT: (08) 38103090; Fax: (08) 39771289
9	Văn phòng Thừa phát lại quận Gò Vấp	22A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3,	Nguyễn Đức Thịnh	ĐT: 08 35882257

		quận Gò Vấp		
10	Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh	19R Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, quận Bình Thạnh	Lê Mạnh Hùng	ĐT: (08) 35144533; Fax: (08) 35144566
11	Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Tân	179 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân	Nguyễn Mạnh Hùng	ĐT: (08) 62602274; Fax: (08) 62602273

Các Văn phòng Thừa phát lại đều có cơ sở vật chất, phương tiện đảm bảo cho hoạt động.

## 2. Về kết quả hoạt động:

Tính từ tháng 5/2010 đến tháng 4/2015, kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố như sau:

a) Về thực hiện việc tổng đạt văn bản, giấy tờ theo yêu cầu của Tòa án và Cơ quan Thi hành án dân sự: Các Văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện tổng đạt 449.119 văn bản.

Thông qua hoạt động tổng đạt, Thừa phát lại đã góp phần giảm tải đáng kể cho hoạt động của các cơ quan Tòa án và Cơ quan Thi hành án dân sự; chế định này giúp Nhà nước tiết kiệm được nhân lực, góp phần tinh giảm bộ máy công quyền và về lâu dài sẽ tiết kiệm được ngân sách của Nhà nước.

b) Các Văn phòng Thừa phát lại đã lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức và đăng ký tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tổng cộng 29.098 vi bằng.

- Hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại đã góp phần giảm bớt các tranh chấp, khiếu kiện phải đưa ra xét xử tại cơ quan Tòa án do các bên trong quan hệ giao dịch đã có căn cứ pháp lý để chứng minh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình (thông qua những sự kiện, hành vi được ghi nhận trong các vi bằng do Thừa phát lại lập). Từ đó, các bên có thể tự thỏa thuận giải quyết các tranh chấp, bất đồng, bồi thường thiệt hại nhanh hơn mà không cần phải khởi kiện ra Tòa án.

- Hoạt động lập vi bằng đã cung cấp được những chứng cứ xác thực cho hoạt động xét xử, góp phần quan trọng trong việc chứng minh yêu cầu của người khiếu kiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, đơn cử như việc vi bằng của Thừa phát lại được đưa sang Trung Quốc làm chứng cứ, góp phần thành công trong vụ việc Phòng Xét xử và Xem xét lại nhãn hiệu - Bộ Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc hủy bỏ nhãn hiệu cà phê “Buon Ma Thuot Coffee” do Công ty Guangzhou Buon Ma Thuot Coffee Co., Ltd (Quảng Châu - Trung Quốc) đăng ký độc quyền tại nước này theo yêu cầu của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

c) Các Văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện được 377 vụ việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

d) Các Văn phòng Thừa phát lại đã trực tiếp tổ chức thi hành án 101 vụ việc.

Thông qua hoạt động xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án, các Văn phòng Thừa phát lại tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn cơ quan, tổ chức để thi hành Bản án, quyết định của Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách thích hợp và hiệu quả nhất. Từ đó, góp phần giảm tải cho hoạt động của Cơ quan Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án dân sự để người dân được phục vụ tốt hơn.

**Tóm lại**, từ những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định việc thực hiện chế định Thừa phát lại là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Sự ra đời của Thừa phát lại đã đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xác lập chứng cứ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình thông qua việc lập vi bằng; các Văn phòng Thừa phát lại đã giảm tải công việc cho các cơ quan Tòa án và Thi hành án dân sự để các cơ quan này tập trung vào công tác xét xử và thi hành án thông qua việc tổng đạt văn bản; đồng thời, Thừa phát lại còn là trợ thủ đắc lực giúp cho người dân thực hiện xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Bằng sự quyết tâm của các Cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị từ Thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn; với nhận thức sâu sắc về chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sự ủng hộ rộng rãi của Nhân dân Thành phố, chủ trương thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đã cơ bản thành công, đạt được các mục tiêu, yêu cầu của việc thí điểm và sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

## **HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ**